

Để viết tốt hơn các em cần phải luyện tập chăm chỉ cũng như tham khảo thêm ở các bài văn mẫu Tả lại một trận bóng đá lớp 6 tại chuyên trang của chúng tôi. Nó sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức về Tả lại một trận bóng đá lớp 6 ý nghĩa phong phú và những từ ngữ hay hơn để áp dụng vào bài làm của mình.

Dưới đây là một số bài văn Tả lại một trận bóng đá lớp 6 ngắn gọn, có ý nghĩa nhất được chia sẻ miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo.

### **Bài văn Tả lại một trận bóng đá số 1**

Sau khi hoà 0 - 0 trong trận đấu giao hữu ngày 26/3, đội bóng lớp 6A và 6B chiều nay sẽ ra sân thi tài một lần nữa để bảo vệ màu cờ sắc áo của đội mình.

Hết giờ học, cả hai lớp ùa ra sân cỏ. Đó là một góc sân trường có bốn cây phượng làm mốc. Chẳng cần phải có khung thành, cầu thủ hai đội đã xếp giày dép và quần áo, cặp sách thành hai đồng, tượng trưng cho hai cột gôn rồi bắt đầu giao bóng.

Trọng tài là Tiến "sút" - đội viên Cờ đỏ lớp 6C. Tiến hứa sẽ không thiên vị đội nào. Xung quanh sân bóng đầy những cổ động viên của hai đội, kẻ ngồi người đứng, mắt dán theo trái bóng tròn và luôn luôn vỗ tay, hò hét rất nhiệt tình.

Vừa vào trận, đội 6A đã tấn công liên tục, uy hiếp khung thành 6B hết đợt này đến đợt khác. Kia, bóng đang ở chân Đông. Hùng lao ra cướp bóng nhưng Đông đã kịp chuyển cho Dũng. Dũng một mình một bóng đối mặt với thủ môn. Dũng sút một cú thật mạnh. Thủ môn Ngọc lao ra bắt bóng. Nhưng trượt rồi! Đội 6A đã mở tỉ số, ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu và hy vọng sẽ lấy lại danh dự cho đội nhà.

Khán giả vỗ tay giòn giã khích lệ các cầu thủ. Thừa thắng xông lên, đội 6A tổ chức tấn công ào ạt. Đội 6B quyết tâm bảo vệ khung thành. Dũng lại đang có bóng. Dũng đã rẽ bóng sang góc trái, lừa qua hậu vệ đối phương rất ngoạn mục và sút một quả như tên bắn. Thủ môn Ngọc vất vả lắm mới đẩy được bóng ra ngoài. Khung thành 6B lại một phen nghiêng ngả.

Trận đấu lại tiếp tục sôi nổi và hào hứng. Những tấm lưng trần bóng nhảy mò hôi. Trái bóng tròn đang lăn nhanh làm cho các cầu thủ chẳng còn để ý đến điều gì khác nữa.

Bây giờ, đội 6B đang tổ chức tấn công. Hùng có bóng. Hùng dẫn bóng đến sát khung thành của đội 6A. Chưa kịp sút, trái bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn Khánh.

Trọng tài Tiên "sút" mồ hôi đầm đìa, áo dính sát lưng nhưng vẫn điều khiển trận đấu một cách bình tĩnh và công bằng, cổ đeo còi như trọng tài chuyên nghiệp, Tiên nhanh chân tinh mắt nên thổi còi rất kịp thời, chính xác.

Kìa, cầu thủ đội 6B lại tranh được bóng và lần này, một mình một bóng, tiền đạo Vũ Mạnh Hùng của đội 6B đã tiến lên sút tung lưới đối phương, trả lại thế cân bằng cho hai đội. Đúng là hai đội ngang sức ngang tài nên từ đó cho đến lúc trời xẩm tối, không đội nào ghi thêm được bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1 - 1.

Đã đến lúc phải chia tay, cầu thủ hai đội và khán giả hẹn gặp lại nhau trong tuần tới. Trận đấu này tuy không đem vinh quang về cho đội nào nhưng mọi người đều rất phấn khởi và cảm thấy gắn bó, yêu mến nhau hơn.

## **Bài văn Tả lại một trận bóng đá số 2**

Cuộc đời học sinh có biết bao kỉ niệm tươi đẹp, đó là những ngày cùng nhau vui chơi, đùa nghịch, cùng nhau chăm chỉ học bài và rèn luyện. Những kỉ niệm vui vẻ với thầy cô giáo của mình và cùng với bạn bè của mình. Và một trong những kỉ niệm khó quên nhất của em đó là trận bóng đá của lớp vào năm lớp 6, đó thực sự là một trận bóng đáng nhớ của em và của cả tập thể lớp em.

Nhân ngày tổ chức kỉ niệm hai mươi năm thành lập trường trung học cơ sở Đông Đô – ngôi trường cấp hai yêu dấu của em. Nhà trường đã tổ chức một giải bóng đá nam giữa các lớp trong cùng một khối với nhau chia theo các vòng bảng. Và lớp em sau bao nhiêu khó khăn, thử thách, các bạn nam trong đội bóng đã thật xuất sắc tiến vào vòng chung kết giải bóng đá nam của khối 6. Đó thực sự là một vinh dự cho cả lớp.

Lớp em là lớp 6A1, lớp em sẽ đấu với lớp 6A8 ở vòng chung kết này. Đó thực sự là một đối thủ đáng gờm với những gương mặt cũng rất giỏi trong các pha đi bóng, ghi bàn. Nhưng với tinh thần vui vẻ, nhiệt tình, cố gắng hết mình, lớp em đã có một trận đấu tuyệt vời hơn bao giờ hết. Ngày trận chung kết diễn ra là một ngày thời tiết đẹp, trời có nắng nhẹ nhưng không quá gay gắt, sân bóng của trường ngày hôm ấy bỗng đông vui lạ thường, có sự xuất hiện cổ vũ không chỉ của các bạn học sinh mà còn của cả các thầy cô, các vị phụ huynh cũng tới. Mọi người ai cũng háo hức chờ đón một trận đấu thật hay.

Hai đội bóng 6A1 và 6A8 đã xuất hiện rạng ngời. Đội bóng 6A1 lớp em trong trang phục áo trắng quần đỏ, phía sau áo có ghi tên biệt danh các cầu thủ và tên lớp. Đội bạn thì trong trang phục áo vàng quần đen. Mỗi đội có bảy thành viên chính thức tham gia vào trận đấu, những bạn nam còn lại sẽ ở vị trí dự bị cho trận đấu. Bảy bạn nam tham gia vào trận đấu là cầu thủ giỏi nhất của đội như Hoàng

Kều, Tuấn Nhất, Việt Kính Cận,...Trước trận đấu các bạn nam đã cố gắng tập luyện rất nhiều để có thể đóng góp cho khán giả một trận đấu hấp dẫn kịch tính nhất.

Cuối cùng tiếng còi trận đấu đã vang lên, đội bên lớp 6A8 sẽ giao bóng trước. Người giao bóng là một bạn nam khá cao, da ngăm ngăm, bạn ấy đã sút trái bóng theo một quỹ đạo tuyệt đẹp cho một cầu thủ khác cùng đội. Nhưng thật không may Minh Nhom đã nhanh nhẹn giành được bóng từ đội bạn, cậu bạn khéo léo đi bóng thật điệu nghệ như một cầu thủ chuyên nghiệp. Minh Nhom chuyền bóng cho Hoàng Kều, Hoàng Kều chạy thật nhanh khi vị trí sân đang trống, những cầu thủ phía sau cố gắng đuổi theo Hoàng Kều nhưng với đôi chân dài, cậu bỏ qua tất cả.

Trận đấu mới mở đầu đã trở nên gay cấn. Tiếng cổ vũ hò hét nồng nhiệt, kèm theo tiếng nhạc, tiếng trống giục giã và tiếng bình luận dí dỏm của thầy thể dục vui hơn bao giờ hết. Trái bóng vẫn truyền qua truyền lại bởi những đôi chân dẻo dai bền sức. Dường như cùng với học tập, đá bóng là niềm đam mê của các bạn nam, thật sục sôi nhiệt huyết.

Hai mươi phút đầu đã trôi qua, trận đấu vẫn đang tiếp tục. Mọi người vẫn chú ý theo dõi. Đội 6A1 đang tiến hành pha đá phạt góc, Hoàng Kều là người thực hiện cú sút đó. Trái bóng được một lực mạnh đẩy đi, bay cái vèo, chạm đúng đầu Việt Kính Cận, cậu bạn thực hiện một cú sút đầu thật chuẩn xác và cuối cùng đã vào. Mọi người òa lên sung sướng, các cầu thủ trên sân ôm chầm lấy nhân vật vừa ghi được bàn thắng tuyệt vời đó. Hiệp một đã kết thúc với tỉ số 1- 0 nghiêng về đội của 6A1

Chuyển sang hiệp hai, đội 6A1 chuyển từ thế tấn công sang phòng thủ. Mỗi bước đi đều chắc chắn như một điểm tựa, mọi người trong đội bóng đều tập trung bảo vệ khung thành của mình, hỗ trợ thủ môn thật đắc lực. Về phía đội bạn lớp 6A8, dù gây ra một số pha bóng gây giạt mình nhưng với tài năng của đội 6A1 vẫn không thể ghi bàn.

Và vào phút thứ 15 của hiệp thứ hai, lại một bàn thắng nữa tiếp tục được ghi bàn bởi bàn chân vàng Thắng Còi, cậu bạn tuy nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, thoăn thoắt dẫn bóng về phía đội bạn và thực hiện một cú sút chéo tuyệt đẹp, ghi bàn thắng thứ hai cho đội. Vậy là tỉ số đã nghiêng hẳn về bên đội 6A1, chỉ còn 15 phút nữa là trận đấu kết thúc.

Sau bao nhiêu chờ đợi hồi hộp, tiếng còi kết thúc trận đấu giữa 6A1 và 6A8 cuối cùng cũng kết thúc. Sung sướng hạnh phúc vỡ òa. Các bạn nam trong lớp vui vẻ hân hoan tung búng ăn mừng chiến thắng. Các cổ động viên cũng vui không kém,

những tiếng cổ vũ cháy hừng đã không phụ lòng người. Chiến thắng, chiếc cúp giờ đã thuộc về đội 6A1.

Sau khi nhận giải cả lớp em đã được cô giáo và hai bác phụ huynh đãi một bữa chè thật là ngon. Đó thực sự là một kỉ niệm đáng nhớ trong đời học sinh của em. Nhờ một trận bóng, tinh thần đoàn kết của lớp đã được nâng lên, mọi người đã cùng nhau cháy hết mình cho trận đấu và đạt kết quả thật tuyệt vời.